

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการที่ดีโดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ

- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ ...เพื่อบริหารจัดการเทศบาลและสนับสนุนทุกชุมชนให้เข้มแข็งมีการบริหารจัดการชุมชนพึ่งตนเองโดยใช้หลักการบริหารจัดการธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของประชาชน

แนวทางการพัฒนาที่ 6 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารสู่การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2553		พ.ศ.2554										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหารเทศบาล	- จัดให้มีการเลือกตั้งผู้บริหารเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง (กรณีที่ตั้งตำแหน่งว่างหรือครบวาระ) ตามที่กฎหมายกำหนด	10,000	เทศบาลเมืองทุ่งสง	สำนักปลัด ฯ	←												→
2	โครงการวันพัฒนาเทศบาลเนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ	- จัดกิจกรรมบวงสรวงพระพรหม จำนวน 1 ครั้ง - จัดกิจกรรมบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 จำนวน 1 ครั้ง	70,000	เทศบาลเมืองทุ่งสง	สำนักปลัด ฯ	↔												
3	โครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและติดตามงาน	- ประชุมหัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลเมืองทุ่งสง อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง	ไม่ใช้งบประมาณ	เทศบาลเมืองทุ่งสง	สำนักปลัด ฯ	←												→
4	โครงการจัดงานวันเทศบาล	- จัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับไปแล้ว - จัดกิจกรรมพัฒนาลำน้ำงาน - กิจกรรมสังสรรค์เน้นหนทางการ	50,000	เทศบาลเมืองทุ่งสง	สำนักปลัด ฯ						↔							

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2553			พ.ศ.2554									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
5	โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมด้านประชาธิปไตย	- อบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ของประชาชนชาวไทยในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยให้กับประชาชน เยาวชน นักเรียน ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง	10,000	เทศบาลเมืองทุ่งสง	งานป้องกัน ฯ สำนักปลัด ฯ				←									→
6	โครงการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง	- จัดประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง เพื่อร่วมระดมสมองเสนอปัญหาความต้องการในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) เทศบาลเมืองทุ่งสง จัดประชุม 2 ครั้ง ๆ ละ 3 วัน ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 200 คน	100,000	ห้องประชุม เทศบาลเมืองทุ่งสง/ นอกสถานที่	งานวิเคราะห์ ฯ กองวิชาการ ฯ					←		→						